



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐ - ๓๕๕๒ - ๑๘๙๙
ที่ สพ ๕๑๐๐๑/๑๖๒๒๗ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง) ในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดและติดตามงานผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล

เรียน ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ทุกส่วนราชการ

พร้อมหนังสือนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๓๗.๓/ว๒๑๑๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่องข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง) ในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
และติดตามงานผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล จำนวน ๑ ชุด มาเพื่อ

- ทราบ
- ถ้อยปฏิบัติ
- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- อื่น ๆ
- ขอระเบียบ กฎกระทรวง ข้อสั่งการ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินการลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายบุญชู จันทรสวรรค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



รับที่ ๕613
 วันที่ 29 พ.ย. 2555
 เวลา
 ตามปกติ ท้องเสีย พิษ
 อีกรักษา ตรวจชอบ
 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
 กลัง พัก
 พน การเจ้าหน้าที่

ที่ สพ ๐๐๓๗.๗/ว ๒๑๑๕๘

ห้องรองนายก อบจ.
 วันที่ 1008
 วันที่ 3.0 พ.ย. 2555 ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 เวลา 12.00

เรื่อง ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง) ในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและติดตามงานผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

เรียน นายกองค้การบรหการส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง) จำนวน ๕ หน้า

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งสรุปประเด็นสำคัญของรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง) ในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและติดตามงานผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งรายละเอียดในภารกิจที่เกี่ยวข้องของได้ทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการปฏิบัติตามประเด็นข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน นายกองค้การบรหการส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 เพื่อไปตรวจ เพื่อไปตรวจ
 แจ้ง/ประสาน ส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางพรณี จตุพร)

(นายสุภัทร ศรีสุนทรพินิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายคณิศร พงษ์เปี่ยม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ทราบ
 แจ้ง

(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 โทร. ๐ - ๓๕๕๓ - ๖๐๔๔

(นายปรีชา มีสมศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 30 พ.ย. 2555

ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี
(ร้อยตำรวจเอก ดร. เฉลิม อยู่บำรุง)
การประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและติดตามงานของรองนายกรัฐมนตรี
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

ร้อยตำรวจเอก ดร. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและติดตามงาน โดยได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

ประเด็นสำคัญ	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. การรับจำนำข้าว	<p>รัฐบาลยังคงยึดมั่นในการดำเนินนโยบายรับจำนำข้าว เพื่อให้ชาวนาได้ประโยชน์ โดยขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามมาตรการเสริมเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งขอให้แจ้งนายอำเภอในพื้นที่ให้รับรู้แนวทางดังกล่าวด้วย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกร เพื่อขึ้นทะเบียน ๒. การจัดเจ้าหน้าที่ประจำ ณ จุดรับจำนำข้าว ๕ นาย ๓. การป้องกันการลักลอบนำข้าวเปลือก/ข้าวสารจากต่างประเทศ เข้ามาสวมในโครงการรับจำนำข้าว ๔. ขอให้ประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ ๕. การตรวจนับจำนวนข้าวสารในคลังกลาง 	<p>- ปค. - จังหวัดในโครงการฯ (๕๕ จังหวัด)</p>
๒. ยาเสพติด	<p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานควบคู่กับผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรจังหวัดอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันนายอำเภอทำงานควบคู่กับผู้กำกับสถานีตำรวจช่วยกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหลักของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ ๒. ยึดแนวทางการทำงานใน ๖ เรื่อง ได้แก่ การปิดรอยตะเข็บตามแนวชายแดน สกัดกั้นสารตั้งต้น การปราบปรามการบำบัดรักษา การป้องกัน และการปราบปราม 	<p>- ศพส.มท./ ศพส.จ. - ปค. - สด. - พช. - จังหวัด</p>

ประเด็นสำคัญ	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>๓. ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินชนะยาเสพติดทั้ง ๗ แผนงาน จะต้องมีความต่อเนื่องแต่จะเพิ่มงานในเชิงคุณภาพให้มากขึ้น</p> <p>๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจะต้องเป็นแม่ทัพหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในฐานะพ่อเมืองและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดอย่างจริงจัง</p> <p>๕. จะต้องมีการทำงานแบบคู่ขนานกันอย่างใกล้ชิด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องทำงานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอทำงานร่วมกับผู้กำกับการหากมีปัญหา อุปสรรคในการทำงานให้รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชา</p> <p>๖. ให้ทุกจังหวัด/อำเภอ วางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๗. เน้นการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</p> <p>๘. เข้มงวด กวดขันพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานบันเทิงที่ฝ่าฝืนระเบียบ/กฎหมาย ร้านเกมส์/อินเทอร์เน็ต โดยให้ อส./อปพร. บูรณาการการทำงานกับตำรวจในพื้นที่</p> <p>๙. ให้ทุกจังหวัดประสานงานกับหน่วยงานด้านการปราบปรามเร่งรัดปราบปรามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดระดับต่าง ๆ ทั้งรายใหญ่และรายย่อย</p> <p>๑๐. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมมือกับสถานศึกษา ในการดำเนินโครงการโรงเรียนสีขาว</p> <p>๑๑. กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ขอให้กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนเหล่านี้ให้เป็น “เยาวชนอาสาพลังแผ่นดิน”</p> <p>๑๒. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ภาคประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้การเอาชนะยาเสพติดในจังหวัดปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม</p>	

ประเด็นสำคัญ	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>๑๓. จัดตั้ง war room เรื่องยาเสพติดในจังหวัด ให้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด เช่นเดียวกับ war room ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (คพส.) ที่ตั้งอยู่ที่สำนักงาน ป.ป.ส.</p> <p>นอกจากนี้ ขอให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนโครงการชุมชนอุ่นใจ ได้ถูกหลานกลับคืนของสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติการเอ็กซ์เรย์เชิงรุกพื้นที่เสี่ยงในระยะ ๙๐ วัน รวมทั้ง เห็นชอบตามข้อเสนอของ รอง ปมท. (ม) ในการเชิญรอง ผอ.กอ.รมน. (ฝ่ายทหาร) เข้าร่วมในการแก้ปัญหาเสพติดด้วย</p>	
<p>๓. การชุมนุมประท้วง</p>	<p>- การประชุมประท้วง ให้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาการชุมนุมประท้วงโดยไม่ใช้ความรุนแรง แต่ขอให้เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>- ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องดำเนินการจัดการโดยใช้แนวทาง One Stop Service มีการตั้งโต๊ะเจรจา โดยฝ่ายราชการควรมีการบูรณาการหลายหน่วยงาน เช่น ฝ่ายปกครอง ฝ่ายตำรวจ ขนส่งจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อัยการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการฯ ต้องทำงานร่วมกันโดยเจรจากับผู้ชุมนุมให้ยุติในพื้นที่ เช่น การประท้วงปิดถนน หากไม่สามารถดูแลได้ ขอให้รายงานปลัดกระทรวงมหาดไทย/รองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง) หรือ พล.ต.อ. ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ตามลำดับ</p>	<p>- ปค. - สภ. - สป. (ศปก.) - จังหวัด</p>
<p>๔. ภัยธรรมชาติ</p>	<p>- กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องของการประกาศภัยพิบัติ (เช่น ภัยหนาว ภัยแล้ง) ของจังหวัดให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ</p> <p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยธรรมชาติในพื้นที่อย่างใกล้ชิด</p>	<p>- ปก. - จังหวัด</p>

ประเด็นสำคัญ	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. การเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ (๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)	- ขอให้เร่งรัดกำกับ การเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- สป. (สบจ.) - จังหวัด
๖. การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองและตำรวจ	- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลการอนุญาตเปิดสถานบริการ รวมทั้งควบคุมเวลาเปิดปิดสถานบริการอย่างเคร่งครัดด้วย - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด/นายอำเภอกับผู้กำกับการสถานีตำรวจร่วมกันตรวจสถานบริการ	- ปค. - จังหวัด
๗. ประชาเสวนา/ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ประเด็นเพิ่มเติม)	- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงและแนวทางในการดำเนินการว่ามีได้กระทบต่อสถาบันแต่อย่างใด ทั้งนี้ ยังคงอยู่บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริง - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องให้กับประชาชนทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างความปรองดอง	- พช. - ปค. - จังหวัด

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕